

## แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

นำเสนอเมื่อ : 9 ก.พ. 2556

# ถ้อยแถลง



ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๒๕๖๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้ข้าราชการไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ได้ปรึกษากับสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการภายใน กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ (โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และมีความประสงค์ที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหนังสืออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือเดินทางราชการ (Passport) และหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย (Visa) นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ขอชี้แจงว่าในกรณีดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการให้ในกรณีเดียวเท่านั้น คือ การเดินทางไปต่างประเทศตามคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือมีหนังสือเชิญจากองค์กร/หน่วยงาน ที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หรือข้อสัญญากับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงาน/องค์กรที่เชิญนั้น โดยให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อนุญาตเป็นการเบื้องต้นก่อน แล้วทำหนังสือมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอหนังสือนำดังกล่าว ก่อนกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ

อนึ่ง กรณีที่สถานศึกษาไปดูงาน หรือพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม ณ ต่างประเทศ โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา ให้เสนอเรื่องเพื่อขออนุญาตต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ ระวังทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก

<http://hrd.obec.go.th/news/2556/feb/289.pdf>